



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, thailandplus, nationtv) NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. พร้อมด้วย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สร. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมวิชาการความสำเร็จของความร่วมมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่าง สร. และ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ภายใต้คำขวัญ ไทย-สหรัฐอเมริกาพลังสร้างสุขภาพ หรือ 2Nations 2gether 4Health เพื่อฉลองวาระครบรอบ 40 ปีความร่วมมือ รวบรวมและถ่ายทอดผลงานความสำเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจาก US.CDC และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย) ช่อง 5, NBT

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ระบุ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศรวม 94 วัน แสดงว่าการผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมเป็นไปด้วยดี แต่ต้องคงมาตรการต่างๆ ไว้อย่างเข้มข้น ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และลงทะเบียนไทยชนะทุกครั้งที่ทำกิจกรรมนอกบ้านหรือในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น ส่วนผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในหญิงไทย 2 รายที่เดินทางกลับจากเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตรวจร่างกายที่รพ.รามาริติ ผลปรากฏว่า หญิงคนที่ 1 พบเป็นซากเชื้อในร่างกายร้อยละ 10 และหญิงคนที่ 2 ร้อยละ 20 ซึ่งเชื้อไม่สามารถแบ่งตัวได้ แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว ทั้งนี้ ได้เตรียมปรับเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองในสถานกักกันโรค โดยเพิ่มการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อดูว่าเคยป่วยมาก่อนหรือไม่ หากเคยป่วยอาจพิจารณาผลการอยู่ในสถานกักกันโรค ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาวันที่เหมาะสมและต้องศึกษาข้อมูลจากรายงานของต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaigov, thailandplus) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, NBT

-พญ.พรพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ ผอ.ใหญ่สายปฏิบัติการ BTS แดงข่าวมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับขนส่งสาธารณะ โดยสร.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้อาคารสถานีโดยสารจัดตั้งจุดคัดกรอง จุดล้างมือ และทำความสะอาดบริเวณสถานีและจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว รวบบันได และห้องน้ำ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดความแออัด จัดระยะห่างระหว่างรอคิวอย่างน้อย 1 เมตร และผู้โดยสารควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ระบบสุขภาพของไทยก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 เข้มแข็งอยู่แล้ว ทำให้รัฐบาลสามารถจัดการกับโรคระบาดได้ดี จุดแข็งคือระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งถือเป็นความมั่นคงของระบบสาธารณสุขที่สามารถลดช่องว่างระหว่างประชาชนและระบบบริการสาธารณสุข ทำให้สามารถรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, 77kaoded

-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ จัด Roadshow เที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

มาตรการของสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป รายงานสถานการณ์วันนี้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 38 ปี เดินทางมาจากอินเดียถึงไทย 8 ส.ค. เทียบวันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 21 ราย เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐที่กรุงเทพฯ ผู้ป่วยสะสม 3,403 ราย หายป่วยเพิ่ม 8 ราย หายป่วยสะสม 3,237 ราย ยังรักษาในรพ. 108 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-Blackbox Research ผู้ให้บริการด้านการวิจัยทางสังคม Dynata ผู้ให้บริการด้านข้อมูล และ Language Connect พันธมิตรด้านภาษา ร่วมกันสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 10,195 คน จาก 17 ประเทศ เกี่ยวกับการเดินทางหลังสถานการณ์โควิด-19 พบว่า คนไทย 82% เชื่อมั่นว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยความมั่นใจของคนไทยมีคะแนนสูงสุดเมื่อเทียบจากทุกประเทศที่ร่วมการสำรวจ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย ต่างยกให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกเมื่อประเทศของตนเปิดพรมแดนอีกครั้ง

ประเด็นผลกระทบ

1.การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, nationtv, thaigov)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่า จะหารือในที่ประชุมศบค.ว่าพื้นที่ใดเหมาะสมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อน รวมถึงหารือมาตรการต่างๆ รองรับ โดยจะพิจารณาในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวมากที่สุด เริ่มรับจำนวนน้อยก่อนในรูปแบบ Sand Box ที่ต้องตรวจสอบคัดกรองตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และให้อยู่เป็นจุดหรืออยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย) ช่อง 5, NBT

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ภาครัฐมีแนวคิดสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจและเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่จะยังเป็นการท่องเที่ยวแบบปิดและปลอดภัย เน้นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ อัตราการระบาดน้อย เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว คาดว่าเริ่มในเดือนต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รอง ผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. จะผ่อนคลายเป็นให้ชาวต่างชาติ 11 กลุ่ม เดินทางเข้าไทยโดยนำร่องที่ จ.ภูเก็ต นั้น ได้ประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่จะเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ต้องกักตัว 14 วัน มีทีมแพทย์ตรวจคัดกรองโรค 2 ระยะ และต้องได้รับอนุญาตจากสถานทูตไทยในประเทศต้นทางและยอมรับเงื่อนไขกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่กำหนด ตลอดจนผ่านการตรวจสุขภาพว่าปลอดภัยจากโควิด-19 ก่อนเดินทาง 72 ชม. ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นพ.ธนิต เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเตรียมมาตรการ 5 T รองรับกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ดังนี้ T : Target กำหนดกลุ่มที่เดินทางเข้ามาโดยศบค. และเลือกสถานที่กักตัว (ALSO) T : Testing การคัดกรองตรวจหาเชื้อที่ต้นทางและที่สนามบินภูเก็ต T : Tracing ใช้แอปฯ ติดตามตัวแบบ real time T : Treatment การดูแลรักษา มีบุคลากร เครื่องมือ เวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ T : Trust สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ สื่อสารสร้างการรับรู้ว่าภูเก็ตมีความพร้อม มีมาตรฐานในการกำกับดูแลป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะตั้งกองทุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย

2.เลื่อนวิจัยวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js.100, nationweekend, tnnthailand, kapook, thaiPBS, newtv.) ช่อง 5, 9, NBT, TNN

-ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งอยู่ระหว่างที่จะทดลองในคนระยะที่ 1 ว่า รัฐบาลให้งบประมาณในการผลิตวัคซีนต้นแบบและการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมี 42 ชนิดที่เข้าสู่ระยะการทดลองในมนุษย์ ทำให้โรงงานที่ผลิตวัคซีนต้นแบบในต่างประเทศมีคิวยาว จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มทดลองในมนุษย์เดือนต.ค. จึงอาจต้องเลื่อนเป็นปลายปี 2563 ขณะนี้จึงยังไม่ได้รับสมัครอาสาสมัครเพราะต้องให้อาย.อนุญาตให้ทดลองในคนได้ก่อน โดยขณะนี้ทั่วโลกมีวัคซีน 7 ชนิดที่เข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 เป็นของจีน 4 ชนิด อังกฤษ 2 ชนิด และอเมริกา 1 ชนิด เชื่อว่าต้นปี 2564 น่าจะมีอย่างน้อย 1 ชนิดที่สำเร็จ

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณ 400 ล้านบาทให้กับจุฬาฯ ในการพัฒนาวิจัยวัคซีนส่วนอีก 600 ล้านบาท ใช้สำหรับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนที่ออกซ์ฟอร์ด ร่วมกับ แอสตราเซนeca อย่างไรก็ดี ถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคต้องใช้งบประมาณเพิ่ม รัฐบาลก็พร้อมจะช่วยเหลือ

3.อุบัติเหตุจากการเล่นเจลล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, tnnthailand, one31, newtv, sanook

-เด็กชายวัย 3 ขวบ นั่งเล่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขณะที่พี่ชายหยิบไฟแช็คมาจุดเล่น ทำให้ไฟลุกลามไหม้รองเท้าที่แขนทั้ง 2 ข้างและขาข้างซ้าย ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส

4.แรงงานไทยติดโควิดเสียชีวิตในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน ได้รับรายงาน ว่า แรงงานไทย อายุ 67 ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ในรพ.ประเทศซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ 6 ส.ค. ได้เสียชีวิตแล้ว จึงสั่งการให้แรงงานจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปติดต่อญาติ เพื่อแจ้งข้อมูลและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนศพเจ้าหน้าที่จะนำไปฝังตามมาตรการที่สธ.ซาอุดีอาระเบียกำหนด

5.เครือข่ายคนบันเทิงขอจัดคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, newtv.)

-นายอารี ไกรนรา รองประธานกรรมการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องราวร้องเรียนจากสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงแห่งประเทศไทย ขอให้ กมธ. เชิญ ก.มหาดไทย มาร่วมหารือถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

6.การติดเชื้อซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงข้อมูลชาวฮ่องกงป่วยโรคโควิด-19 ระบุว่า มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 1.เกิดจากเชื้อที่ติดจากครั้งแรกแล้วหลบซ่อนอยู่ในตัวและปะทุขึ้นมาใหม่ 2.เกิดจากเชื้อภายนอกและติดใหม่ครั้งที่ 2 นอกจากนั้น ถ้าเชื้อไวรัสเปลี่ยนไปจากเดิมจนจำไม่ได้ก็จะเป็นเสมือนติดเชื้อใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ผู้จัดการ

-พบการติดเชื้อซ้ำในผู้ป่วยอีก 2 ราย ในประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ เป็นเชื้อที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และเป็นไปได้สูงมากที่จะมีการติดเชื้อซ้ำเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มกังวลว่าการติดเชื้ออาจไม่ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค และอาจทำให้วัคซีนที่กำลังพัฒนาไม่ได้ผล

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, tnnthailand, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการ, MCOT, สยามรัฐ, จส.100. สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, xinhuathai)

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 70 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 574 ราย ขยายมาตรการล็อกดาวน์ในรัฐยะไข่ให้ครอบคลุมอีก 4 เมือง

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง 718 ราย ในจำนวนนี้พบที่กรุงโตเกียว 182 ราย ผู้ป่วยสะสม 63,121 ราย จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีสถานพำนักเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้อีกครั้งในเดือน ก.ย.

-**เกาหลีใต้** พบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในร้านกาแฟ หลังลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ด้านรัฐบาลออกคำสั่งให้กลุ่มแพทย์ในกรุงโซลกลับไปทำงานในรพ. ขณะที่กลุ่มแพทย์นัดหยุดงาน 3 วัน เพื่อประท้วงนโยบายรวมถึงการเพิ่มจำนวนแพทย์ในอนาคตรับมือวิกฤตด้านสาธารณสุข

-**ฮ่องกง** เตรียมผ่อนคลायข้อจำกัด หลังการแพร่ระบาดระลอก 3 ผ่อนคลาย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาก

-**ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,277 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 202,361 ราย มากสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**จีน** ขณะนี้ไม่เหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 รักษาตัวในรพ.ทุกแห่งในกรุงปักกิ่งแล้ว เนื่องจากผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายได้ออกจากรพ.

-**สหรัฐฯ** รายงานว่า วัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งพัฒนาโดยจีน อาจมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งโควิด 19 ขณะที่ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า การประชุมที่โรงแรมในเมืองบอสตัน เมื่อเดือนก.พ. เป็นแหล่งซูเปอร์สเปร์ดเดอร์ แพร่เชื้อสู่ประชาชนเกือบ 20,000 คน

-**เม็กซิโก** จะเข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิด-19 ที่อิตาลีพัฒนาขึ้น ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังคงรุนแรง

-**อิรัก** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง เกือบ 4,000 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า 77 ราย เสียชีวิตรวม 6,596 ราย

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 60,000 คน เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน

-**ฝรั่งเศส** ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนพ.ย.นี้ ขณะที่เมืองมาร์กเซย์ประกาศใช้ข้อจำกัดที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาด

-**อังกฤษ** ม.เคมบริดจ์ เตรียมเริ่มทดลองวัคซีน "ไดออส-โคแวกซ์-2" ในคน ราวหน้าหนาวปีนี้ โดยเป็นวัคซีนที่ใช้การจำแนกพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสทุกสายพันธุ์มาเป็นตัวโน้มน้าวให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกัน หากประสบความสำเร็จจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ทุกชนิด

-**สถานการณ์โลก** มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 240,466 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 24,049,707 ราย อาการรุนแรง 61,793 ราย รักษาหายแล้ว 16,599,143 ราย เสียชีวิต 823,266 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ 2.บราซิล 3.อินเดีย 4.รัสเซีย 5.แอฟริกาใต้ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 120

กินหลั้หมูดิบเข้รพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews

-นายธนวิชัย แสนสองแคว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดเผยกรณีชายวัย 48 ปี ชาวบ้านไร่ หมู 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เข้ารักษาตัวที่รพ.ป่าซาง โดยชาวบ้านลือว่าป่วยด้วยโรคหูดับ จากการสอบถามพบว่า ผู้ป่วยซื้อหลั้เลือดหมูดิบจากร้านลาบแห่งหนึ่ง ผ่านไปเกือบ 1 สัปดาห์จึงมีอาการป่วย รักษาที่รพ.สต.ม่วงน้อยและส่งตัวรพ.ป่าซาง จึงไม่น่าใช่โรคหูดับ เพราะโรคนี้จะเกิดอาการหลังจากรับประทาน จึงต้องรอผลตรวจจากรพ.ป่าซางก่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกัน ได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใน ต.ม่วงน้อย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ด้วยการเลี่ยงบริโภคเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ

ไวรัสตับอักเสบบี ต้นเหตุมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, คมชัดลึก, สยามรัฐ, thailandplus)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งยาด้านไวรัสแบบรับประทานที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบบี สามารถลดปริมาณไวรัส ยับยั้งตับอักเสบบี ทำให้พังผืดในตับลดลง อาการตับแข็งดีขึ้น และลดโอกาสเกิดมะเร็งตับได้ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่อายุมากกว่า 40-50 ปี หรือมีประวัติมีมะเร็งตับในครอบครัว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับโดยการอัลตราซาวด์ทุก 6-12 เดือน ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ควรได้รับการรักษาและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการเจาะ การสักผิวหนัง การใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น การสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกัน ผู้ที่มีคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นไวรัสตับอักเสบบีควรตรวจเลือดหาการติดเชื้อและตรวจหาภูมิต้านทาน

ประเด็นข่าว

ห้ามใช้ยาแก้ปวดลดฟันผุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-เพจ Doctor กล้วย หรือ ทพ.วีระ อิศระธำนันท์ ทันตแพทย์ รพ.แม่จัน ให้ข้อมูล แม่นำยาแก้ปวดไปอุดฟันที่เป็นรูให้ลูกเพื่อบรรเทาอาการปวด พร้อมทั้งให้ความรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะยาแก้ปวดต้องกินเท่านั้นถึงแก้ปวดได้ การนำยาแก้ปวดไปอุดรูที่ฟันจะทำให้มีอาการปวดฟันมากขึ้นกว่าเดิม

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, thailandplus, thebangkokinsight, สยามรัฐ)

-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2 พ.ศ.64-70 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. ณ เขตพื้นที่สคร.ที่ 1-12 และสปคม. จากการหารือร่วมกัน มีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มตั้งแต่เยาวชนชั้นประถมศึกษาขึ้นไป และควรมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยนำมาจากเงินค่าปรับจากคดีเมาแล้วขับ ร้านค้าและเจ้าของธุรกิจ มีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการทดสอบความรู้ข้อกฎหมายก่อนการขอหรือต่อใบอนุญาตจำหน่าย รวมถึงห้ามใช้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น และกำหนดวันห้ามขายเพิ่มเติม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และทุกวันพระ เป็นต้น